

Số: /UBND - VP

Yên Lạc, ngày tháng 5 năm 2021

V/v triển khai công điện số 13/CĐ – UBND ngày 19/5/2021 của Chủ tịch UBND huyện Như Thanh về tăng cường biện pháp và tạm dừng thêm một số hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi:

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 xã Yên Lạc;
- 07 ông trưởng thôn.

Thời gian gần đây trên địa bàn các tỉnh, thành phố trong cả nước liên tiếp ghi nhận các ổ dịch mới, số lượng ca nhiễm lớn, khả năng lây nhiễm nhanh. Theo thông tin từ Bộ Y tế, tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng từ ngày 27/4/2021 đến nay lên 1.204 ca, ở 27 tỉnh, thành phố. Đặc biệt, trong thời gian từ 06 giờ 00' ngày 16/5/2021 đến 12 giờ 00' ngày 17/5/2021 cả nước đã ghi nhận lên 257 ca.

Tại Thanh Hoá, trong thời gian từ ngày 29/4/2021 đến nay đã điều tra, truy vết được 395 đối tượng F1 và 4.490 đối tượng F2 ở 23/27 huyện, thị xã, thành phố. Trên địa bàn huyện Như Thanh tình hình dịch đang được kiểm soát tốt, tính đến 15 giờ ngày 17/5/2021 qua truy vết có 07 trường hợp F1, trong đó 02 trường hợp đang cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới trung ương cơ sở 2; 01 người cách ly tại Hà Nội; 02 trường hợp cách ly tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa; 02 trường hợp cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện đã lấy mẫu xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2 lần 2. Có 45 người thuộc F2 đang thực hiện cách ly tại nhà. 17 trường hợp trở về từ Bệnh viện K Tân Triều đã được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính lần 1. Trên địa bàn xã đến ngày 20/5/2021, có 2 trường hợp F2 đang được cách ly tại nhà (Ông Cao Văn Thắng, bà Lê Thị Nhân – thôn Tân Tiến là bệnh nhân của bệnh viện phổi Thanh Hóa đã tiếp xúc với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thuộc đối tượng F1 theo thông báo của bệnh viện K Tân Triều) và có 200 trường hợp công dân là người lao động ở các tỉnh thành trong cả nước trở về địa phương, đã được khai báo y tế và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 theo quy định.

Tuy nhiên, nguy cơ lây lan dịch bệnh vào địa bàn xã là rất cao, nhất là các công nhân trở về từ vùng có dịch, công nhân trong các khu công nghiệp, nhà máy, bệnh viện, khu cách ly tập trung...Thực hiện Công điện số 11/CĐUBND ngày 17/5/2021 về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid19; Công điện số 12/CĐ-UBND ngày 18/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tạm dừng thêm một số hoạt động để tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; Công văn số 6632/UBND-VX ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp; Công văn số 1904/CV-BCĐ ngày 18/5/2021 của BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trước và trong thời gian bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2021-2026. Công điện số 13/CĐ –UBND ngày 19/5/2021 của Chủ tịch UBND huyện Như Thanh về việc tăng cường biện pháp và tạm dừng thêm một số hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19.

Để khẩn trương, chủ động ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, thực hiện mục tiêu kép, đảm bảo an toàn bình yên cho Nhân dân; đồng thời, để tổ chức thành công cuộc bầu cử

đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch UBND xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, thành viên BCD phòng chống dịch Covid – 19 xã, các ông trưởng thôn tiếp tục quán triệt thực hiện triệt để các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của huyện, Đảng ủy, UBND xã đồng thời khẩn trương triển khai một số biện pháp sau:

1. Kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh tại vùng có nguy cơ cao xuất hiện các ổ dịch trên địa bàn xã:

1.1 Các thôn khẩn trương hoàn thành việc thông kê, rà soát và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với những người từng đến vùng dịch: Yêu cầu khai báo y tế, tự theo dõi giám sát sức khỏe tại gia đình, hạn chế tiếp xúc, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết và phải đảm bảo nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch. Đồng thời báo cáo UBND xã để báo cáo huyện để tổ chức lấy mẫu gửi xét nghiệm.

1.2. Đối với những công nhân làm việc trong các khu công nghiệp tại các tỉnh, thành có dịch nếu trở về cư trú và sinh sống trên địa bàn xã, thì phải khai báo về thôn, xã để nắm bắt. Giao cho tổ giám sát cộng đồng xã, thôn quản lý chặt và yêu cầu những người này tự theo dõi giám sát sức khỏe, hạn chế tiếp xúc, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết và phải đảm bảo nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch. Trường hợp người dân là công nhân trở về địa bàn từ phân xưởng công ty có người là F0, được coi là F1 phải khẩn trương báo cáo về BCD phòng chống dịch xã để báo cáo BCD phòng chống dịch huyện, Phòng y tế, Trung tâm y tế huyện để tổ chức cách ly tập trung theo quy định.

1.3. Các tổ giám sát cộng đồng thôn phối hợp Công an xã tăng cường hơn nữa việc bám sát địa bàn, rà soát, nắm rõ từng nhân khẩu cư trú trên địa bàn quản lý; hàng ngày lập danh sách các nhóm đối tượng có nguy cơ, những người trở về từ vùng có dịch theo thông báo của Bộ Y tế, Sở Y tế, BCD phòng chống dịch huyện, những người hết thời gian cách ly tập trung về cư trú trên địa bàn, danh sách công nhân làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện, trong tỉnh và các tỉnh, thành trên cả nước (có địa chỉ cụ thể, số điện thoại, nơi làm việc...) để sẵn sàng truy vết khi cần thiết; gửi danh sách về Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 xã, UBND xã để trực tiếp quản lý, theo dõi thường xuyên.

1.4. Công an xã tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các các tụ điểm tập trung đông người: Chợ, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn... nhằm phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định trong phòng chống dịch. Yêu cầu các chủ phương tiện kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách thực hiện ghi chép và lưu trữ thông tin hành khách đi hàng ngày và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của trung ương, của Tỉnh.

2. Đối với ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: Ủy ban bầu cử xã, các tổ bầu cử, ban công an, ban chỉ huy quân sự xã đảm bảo tuyệt đối an toàn công tác phòng, chống dịch. Căn cứ các kịch bản để hướng dẫn cụ thể, kịp thời điều chỉnh phương án phòng, chống dịch đảm bảo linh hoạt, sáng tạo, đúng quy định, sẵn sàng trong mọi tình huống. Đặc biệt, tại các Tổ bầu cử, lực lượng phục vụ bầu cử tại thôn cần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ tại các điểm bầu cử trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động liên quan đến công tác bầu cử.

3. Ngoài yêu cầu tạm dừng một số dịch vụ không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19 theo Thông báo số 125/TB-UBND ngày 8/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh như: Quán bar, các cơ sở kinh doanh karaoke, xông hơi, massage, spa, phòng tập gym, yoga, bi-a, các cơ sở cung cấp trò chơi điện tử, điem truy cập internet. Kể từ 21h00, ngày 18/5/2021 tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao tập trung đông người (trừ một số hoạt động thể dục, thể thao chuyên nghiệp) cho đến khi có thông báo mới.

4. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 xã, các thôn tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nghiêm túc thực hiện các chỉ thị, công điện, văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện, của xã và nội dung Công văn này; Chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND xã nếu để xảy ra vi phạm thuộc địa bàn quản lý. Đồng thời thường xuyên đánh giá các tiêu chí về an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại cơ quan, công sở, đảm bảo không để lây nhiễm trong các cơ quan, đơn vị, địa phương và kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTV Đảng ủy, TT. HĐND;
- CT, PCT UBND xã;
- CT MTTQ, các tổ chức đoàn thể;
- Lưu: VP

CHỦ TỊCH

Lê Xuân Chinh